
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

*************************** 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า  วินัน   ประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ  รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๓. นายสงวน  ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๔. นายบุญลือ  ลังกากาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๕. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๖. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๗. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๘. นางสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๙. นางจันทกานต์ น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๒. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล  

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวีรยุทธ    วิสุทธิเกษม   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๒. นายธนทรัพย์   เกเย็น    รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
๓. น.ส.พรรณทรา ธรรมวงค์  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๔. นายยศเชย  ไชยเดช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
๕. นายประเสริฐ   สุขเสาร์     ประธาน  อสม.  หมู่ที  ๒  
๖. นายประพันธ์   ไชยวงค์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑  
๗. นายเสนีย์    นนทจักร   ผู้แทนผู้สูงอายุ  หมู่ที่  ๘  
๘. นายค า    ใจศรีวงค์   ผู้แทนผู้สูงอายุ  หมู่ที่  ๕  
๙. นายจรัลชัย    ฤกษ์ใหญ่   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘  
๑๐. นายนพรัตน์  สงวนศักดิ์    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  
๑๑. นายแสวง    แสนย่ี    ประธานชุมชน  หมู่ที่  ๕  
๑๒. นายเสาร์ค า  ค าเหลือง   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   ๔ 
๑๓. นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗  
 
 

/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. … 



๒ 

๑๔. นายจันทร์   ตาอุ่น   ประธานชุมชน  หมู่ที่  ๗  
๑๕. นายชาญยุทธ  รุ่งทวีพิทยากุล   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖  
๑๖. นายกิตติพงษ์   โภชนพันธ์   กรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๒  
๑๗. นายกมล   เจริญวัย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๙  
๑๘. นายไกรสิทธ์ิ  ลี้พงษ์กุล   กรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๙  
๑๙. ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม  ผู้อ านวยการกองช่าง  
๒๐. นางกุหลาบ   ขาเลศักดิ์   ผู้อ านวยการกองคลัง  
๒๑. นางบัวค า   คุณณาศรี   รองประธาน  อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๙  
๒๒. นางก๋อง   ใหม่วงค์   อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๙  
๒๓. นายอนุพงษ์  ธีระพงษ์   ครู  กศน.ต าบลเวียงพางค า  
๒๔. นางวิไลวรรณ  สุทธิ    ครูช านาญการ  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  ๕  
๒๕. นางดารินทร์  ตารินทร์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
๒๖. นายบุญศรี   แสงแก้ว   ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง  หมู่ที่  ๕  
๒๗. นายอินทวน  ช่ืองาม    ประธาน  อสม.ต าบลเวียงพางค า  
๒๘. น.ส.สุทราทิพย์  บุญมี    รักษาการหัวหน้ากองศึกษา  
๒๙. นายณรงค์ศักดิ์  นราธรพิพัฒน์   ประธานประชาคม  หมู่ที่  ๙  
๓๐. นางปราณี   จับใจนาย   ผู้แทนกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๘  
๓๑. นางอัมพา   ปันย่ี    อ.ส.ม.  หมู่ที่  ๘  
๓๒. นางยุพิน   วงค์ธรรม   ประธานแม่บ้าน  หมู่ที่  ๘  
๓๓. นายบุญมี   ค ามาต้ัง   ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียงพางค า  
๓๔. นายสายยุทธ  สัมพันธสิทธ์ิ   ประธานคณะกรรมการชุมชน  หมู่ที่  ๘  
๓๕. ร.ต.ต.ศรีทอน  เวียงโอสถ   รอง  สว.  (ป)  สภ.แม่สาย  
๓๖. นางมานี    สมรัตน์    ประธานแม่บ้าน  หมู่ที่  ๙  
๓๗. น.ส.ชนัญชิตา  หว่างเช้ือ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
๓๘. นางทัศนีย์   แสงแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ  
๓๙. นายจุติโชค   ข่ายสุวรรณ์   นักศึกษาฝึกงาน  
๔๐. น.ส.หทัยทิพย์  ก๋าใจค า    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
๔๑. น.ส.กัลยา   รัตนสุวรรณ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
๔๒. นายสมพงษ์  ศรีณรงค์   คนงานทั่วไป  
๔๓. น.ส.สุวิมล   ธนะสิทธ์ิ   เจ้าพนักงานธุรการ  
๔๔. นางศิริขวัญ   ทุนร่องช้าง   เจ้าพนักงานธุรการ  
๔๕. น.ส.รุ่งมิพย์   อายุโรจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
๔๖. ส.อ.วิษณุ   ยะฝั้น    นักพัฒนาชุมชน  
๔๗. นายนพพงษ์  แก้วบุญเรือง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๔๘. นายอุดมทรัพย์  ศักดิ์แสน   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
๔๙. น.ส.ณัฐดา   จับใจนาย   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ๗  วช.  
๕๐. ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง   ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
 

 

/ ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. ... 
 



๓ 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 
นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  เลขานุการสภาฯ - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วม

ประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
   เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯ  ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  
รายงานประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน    ๑๒  คน  ครบองค์
ประชุมแล้วและอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
  นายสุค า  วินัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   ได้กล่าวว่า  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอ
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๑ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- แจ้งให้เลขานุการสภาฯ อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑      
ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ 

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

-  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีผู้ใดขอ
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน
การประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ในหน้าที่  ๑๕  
ที่ท่านประธานสภากล่าวปิดการประชุมในข้อความบรรทัดที่  ๒  จากการประชุมสภาสมัย
สามัญ    สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ขอแก้ไขเป็นการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕ ขอบคุณค่ะ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอแก้ไขข้อความตามที่คุณศิริลักษณ์  โสภา  แนะน ามาครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนท่านประธานสภา  อยากให้เลขานุการสภาฯ  และคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ  ช่วยตรวจดูรายละเอียดการแปรญัตติและรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
ในแต่ละหน้าว่าครบถ้วนหรือไม่  ซึ่งขอแก้ไขรายละเอียด  ดังนี้ 

หน้าท่ี  ๓   ที่ลงมติเห็นชอบ  ๑๑  เสียง  น่าจะมีข้อความย้ าอีกครั้งว่า
เห็นชอบเรื่องอะไร  ก่อนลงมติเห็นชอบรับรองการประชุม 

หน้าท่ี  ๗  ผมได้ช้ีแจงกฎหมายการประชุมสภาฯ  อยากให้เลขานุการสภาฯ  
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ไปถอดเสียงการประชุมสภาครั้งที่ผ่าน 

 
  / มาที่อัดไว้ว่าได้กล่าวถึง ... 



๔ 

มาที่อัดไว้ว่าได้กล่าวถึง พรบ.หลักอยู่ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗)  ในเรื่องของสิทธิในการลงความเห็นในที่ประชุมสภาฯ  
และต้องรับผิดชอบการลงมติในที่ประชุม  เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านต้องลงมติโดยไม่มี
อาณัติใดๆ  ทั้งสิ้น   

หน้าท่ี  ๑๐  ในกรณีที่ท่านประธานสภาฯ  ได้บอกว่ามีมติเห็นชอบก็น่าจะ
เพิ่มข้อความมีมติเห็นชอบเรื่องอะไร  มีการเห็นชอบ  ๘  เสียงถือเป็นเสียงข้างมากและมี
การลงช่ือด้วยก็ไม่เป็นไร   

หน้าท่ี  ๑๑   ที่ผมกล่าวว่า  “ทางเทศบาลจะหารือกรมโยธิการจังหวัด
เชียงรายในเรื่องการขุดดิน - ถมดิน”  นั้น  ไม่น่าจะใช่  ผมว่าน่าเป็นการรับหนังสือตอบ
ข้อหารือระหว่างกรมโยธาในแนวทางการปฏิบัติการขุดดิน - ถมดิน  ในพื้นที่ป่าในกรณีที่
มีผู้มายื่นขออนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลฯ  ขอให้ท่านถอดเสียงการประชุมก่อนที่จะมาท า
วาระการประชุม  และในประเด็นต่อมา   

หน้าท่ี  ๑๑  เหมือนกัน  ที่พูดถึงกรณีสาธารณูปโภค  ข้อความที่ว่า  “ระบบ
น้ าประปา  ไฟฟ้า  ถนน  ควรจะมีการติดตั้งหรือก่อสร้างให้ครบเรียบร้อยทุกด้าน”  ผมได้
กล่าวถึงเรื่องแรงดันน้ า  กรณีที่แรงดันน้ าไม่พอ  น่าจะเป็นประเด็นที่ให้ผู้ประกอบการ
รับทราบ  หากมีการติดตั้งระบบประปาแล้วน่าจะมีระบบการเพิ่มแรงดันน้ าให้ทั่วถึง  

หน้าท่ี  ๑๓ ในเรื่องของการขอมติเห็นชอบให้โอนงบฯ  ผมแจ้งให้ทราบว่า
เป็นอ านาจของผู้บริหาร  นายกเทศมนตรีเห็นชอบโอนเงินอุดหนุน  แต่กรณีการจ่ายเงิน
เป็นอ านาจของสภาฯ  ในรายงานการประชุมบอกว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจ่ายเงิน
อุดหนุนตามมาตรา ๖๗ ทวิ  ไม่ใช่  ๖๗  (๘) เป็นเรื่องของเงินอุดหนุน  แต่เรื่องการขอ
จ่ายเป็นความเห็นชอบของสภาตามมาตรา ๖๗ ทวิ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอีก
ครั้ง  ถึงจะจ่ายเงินได้  จึงขอเพิ่มเติมแต่เพียงเท่านี้   ดังนั้นแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ    

และในหน้าท่ี  ๖  กรณีการจัดท าบันทึกข้อตกลงของผู้ประกอบการในการ
ด าเนินโครงการ  ข้อที่  ๑  ในข้อความที่ว่า  “ยินยอมรับผิดชอบร่วมกับสภาต าบล / 
อบต.ท้องที่ที่ป่าน้ันต้ังอยู่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามเนื้อที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่า
ไม้”  นั้น  เมื่อท่านมีมติเห็นชอบแต่ไม่มีส่วนรับผิดชอบนั้น  ในฐานะที่เป็นเป็นสมาชิกสภา
ฯ  เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ก่อสร้างได้ฟังเสียงของชาวบ้าน
และได้พบเห็นสภาพปัญหาแล้ว  หลังจากนี้ก็ต้องควรเข้าไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านกรณีที่
เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาตามมาภายหลัง  จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย  เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนมาภายหลังและขอให้ท่านเลขาสภาฯ  
ลงช่ือรับรองส าเนารายการประชุมในหน้าที่มีการแก้ไขเพื่อจะได้ยืนยันว่าได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อความหรือเพิ่มเติมข้อความในหน้าใดบ้าง  ขอบคุณครับ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ท่านปลัดก็ได้เสนอขอให้มีการแก้ไขข้อความเพื่อความถูกต้องต่อไป  ส าหรับมติที่
ประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ยกมือรับรองรายงานการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๕ 

/ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ... 



๕ 

มติท่ีประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕  ดังนี้ 

  เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

๕.๑ เรื่อง  การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบเทศบาลต าบลเวียงพางค า ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  ๕.๑ เรื่อง  การพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบเทศบาลต าบลเวียงพางค า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ  ครับ 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ขอเรียนเชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เพราะได้เป็นเลขาฯ  กรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลมาก่อนครับ 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่องที่เสนอ
ใหม่  ระเบียบวาระที่  ๕  ที่ท่านประธานสภาไดอนุญาตให้ช้ีแจงนั้น  สืบเนื่องมาจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ก าหนดในส่วนของข้าราชการ
การเมือง  ฝ่ายข้าราชการประจ า  ฝ่ายผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรม
ของข้าราช  เพื่อจะให้องค์กรมีการยอมรับ  เกิดความศรัทธา ไว้วางใจขากประชาชน  
ทางเทศบาลเองก็ได้มีการจัดท าระเบียบเทศบาลต าบลเวียงพางค า ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓  ปัจจุบันคณะสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะใหม่  ซึ่งเมื่อครั้งก่อนได้มีคุณอุดม  พนา
พิทักษ์ทอง  ประธานสภาเทศบาลในสมัยนั้น     ได้ลงนามในระเบียบฯ  ในขณะนั้น  ก็
น ามาสู่ให้ฝ่ายสมาชิกสภา  ชุดปัจจุบัน  ซึ่งทางส านักปลัดเทศบาล    ได้ส าเนาจัดส่ง
ระเบียบฯ  ให้ท่านได้ศึกษามาก่อนการประชุมแล้ว  หากท่านเห็นว่ามีกฎระเบียบข้อ
ใดบ้างที่ท่านเห็นว่าจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  จึงขอให้ท่านช้ีแจงให้
ความเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  รวมไปถึงในข้อที่  ๓๑  ตามระเบียบเขียนไว้ว่า
จะต้องมีการจัดต้ังโครงสร้างของฝ่ายสภาในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความโปร่งใส  เป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้ ในข้อที่ ๓๑ ได้ก าหนดไว้ว่าให้ที่ประชุมมีมติ 

/ เห็นชอบแต่งตั้ง … 



๖ 

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ  ข้ึนมาควบคุม  ก ากับ  
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ  โดยประกอบด้วย  ๑. ประธานสภาเทศบาล  
เป็นประธานคณะกรรมการ  ๒. สมาชิกสภาที่คัดเลือกกันเอง   ๒  คน  เป็นกรรมการ  ๓. 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน  ๖  คน  ที่ผู้ก ากับดูแลตาม  พ.ร.บ.จัดต้ังเทศบาล
เป็นผู้คัดเลือก  กรณีข้อที่  ๓  ทางสภาฯ  ต้องท าหนังสือถึงนายอ าเภอ  ซึ่งก ากับดูแล
ตาม  พ.ร.บ.จัดต้ังเทศบาล  คือผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอ  
เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  ๖  คน  เป็นกรรมการ  ซึ่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับของจังหวัดก็มีอยู่แล้ว  แล้วแต่ท่านนายอ าเภอท่านจะเสนอใครเข้า
มาเข้าร่วม  ซึ่งในปีที่เทศบาลได้จัดท าเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๓    ขณะนั้นนิติกรคนก่อนคือ  
นายกิตติณรงค์  บุญลา  ได้ท าหนังสือถึงอ าเภอแม่สายแล้ว  และได้ท าการติดตามแต่ก็
ไม่ได้รับการส่งคืนกลับมา  จึงได้จัดท าประกาศโครงสร้างขึ้นมาใหม่  และได้มอบหมายให้
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการกรรมการ  ซึ่งต้องไม่ได้รับโทษทางวินัยถ้าหาก
ถูกลงโทษทางวินัยก็จะให้ทางนายกเทศมนตรีแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งทางฝ่าย
บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ก็น าไปสู่ให้ท่านประธานสภาด าเนินการตามวาระการ
ประชุมนี้  คือ  สอบถามทางฝ่ายสภาว่าในระเบียบที่ถ่ายเอกสารให้ท่านศึกษาเมื่อปี  พ.ศ. 
๒๕๕๓  ว่าข้อใดที่เห็นว่าจะต้องมีการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  และข้อที่  ๓๑  ที่กล่าวไปข้างต้นจึงขอให้ท่านประธานสภาฯ  
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ  เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ  จ านวน  ๒  ท่าน  ขอบคุณค่ะ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประมวล
จริยธรรมต่อไปครับ 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสอบถามสมาชิกสภาฯ  เกี่ยวกับการที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมระเบียบประมวลจริยธรรมฯ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
นี้หรือไม่ก่อนที่จะมีการเสนอรายช่ือต่อไป 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  จากที่ท่านได้ศึกษาระเบียบประมวลจริยธรรมฯ  ที่ทางหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้
ส าเนาให้ท่านได้ศึกษาไปล่วงหน้าแล้วนั้น  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดต้องการที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมระเบียบประมวลจริยธรรมฯ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  นี้
หรือไม่ขอเรียนเชิญเสนอมาในที่ประชุมนี้ต่อไปครับ 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  จากข้อที่  ๓๑  ที่ได้ก าหนดไว้ว่าให้ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ  จากสมาชิกสภาท้องถ่ินที่คัดเลือก
กันเอง  ๒  ท่านเป็นคณะกรรมการ  และมีการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกจ านวน  ๖  คน  และมีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลท้องถ่ิน  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ จะเห็นได้ว่าข้อความมีทั้งค าว่าท้องถ่ินและเทศบาล   จึงเห็นว่าควรมีการ
แก้ไขให้เป็นเทศบาลต าบลเวียงพางค าทั้งหมด เพราะว่าเป็นระเบียบที่ทางเทศบาลต าบล
เวียงพางค าร่างขึ้น  เพื่อให้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานข้ึน  และจะมีส่วนในหน้าที่  ๓  
กรณีนายกเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ก็ควรเปลี่ยนเป็นนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  
ก็ควรจะมีการแก้ไขข้อความดังกล่าวนี้ด้วย  ส่วนข้อความอื่นๆ  ที่มาจากกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งทางส านักตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา 
 

/ เป็นผู้ยกร่างนี้ข้ึนโดย ...  



๗ 

เป็นผู้ยกร่างนี้ข้ึนโดยที่มีประมวลสาระต่างๆ  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะกรณี
ในหมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนที่ ๑มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕ 
ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  
ดังนี ้

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือก

ปฏิบัต ิ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

- จากที่กล่าวมานี้ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  ซึ่งทั่ว
ประเทศก็ใช้ร่างระเบียบนี้เช่นเดียวกัน  จากที่ท่านประธานสภาได้สอบถามท่านสมาชิก
สภาให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาจ านวน  ๒  คน  ส่วนในประเด็นของการจัดท าคู่มือ  ก็
จะได้มีการรวบรวมเป็นรูปเล่ม  อย่างเช่นที่ได้ไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ที่
ท่านนายกฯ  ฉัตรชัย  ได้ไปศึกษาดูงานเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ภายในรูปเล่ม
คู่มือจริยธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ระบุว่ามีท่านใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ไว้อย่างชัดเจน  มีแยกเป็นฝ่ายสภา  ฝ่ายบริหาร  และฝ่าย
พนักงาน  รวมถึงก่อนอื่นขออนุญาตกล่าวก่อนการขอมติจากที่ประชุม  ท่านจะได้รับ
ก าหนดการร่วมแสดงเจตนารมณ์ คิดดี ท าดี สู่ผู้น าเวียงพางค าคุณธรรม  เนื่องในสัปดาห์
รณรงค์ความซื่อตรงของสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ณ ห้อง
ประชุมและลานอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  นี้จะมีการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันว่าอยากจะเห็นชาวต าบลเวียงพางค า การปฏิบัติงานของท้องถ่ินก็ดี  
การท างานของชาวบ้านก็ดี  ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนก านันผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  
กรรมการชุมชนรวมถึงตัวแทนของประชาคม  ตัวแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  กรรมการ
ตรวจงานจ้าง  คงจะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนในกรณีที่เราจะท าให้หมู่บ้านเราไม่ว่าจะเป็น
เด็ก  นักเรียน  เยาวชน  ศูนย์เด็กเล็ก  โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลเวียงพางค า  จะมีการ
ร่วมกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาไม่นาน   
-  ในวาระต่อไปขอให้ท่านประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาในการเสนอรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจากฝ่ายสภา จ านวน  ๒  ท่าน  ต่อไป 

 

/ ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ...  



๘ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ในการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมระเบียบประมวล
จริยธรรมฯ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  นี้หรือไม่  หากไม่มีก็จักได้น าความเห็นที่ท่าน
ปลัดเทศบาลฯ  ได้เสนอแนะเพื่อน าไปแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป  หรือหาก
สมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติม  ก็สามารถแจ้ง
ภายหลังได้  จึงขอมติจากที่ประชุมในการเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าว
ข้างต้นต่อไป 

มติท่ีประชุม -  มติที่ประชุมเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมระเบียบประมวล
จริยธรรมฯ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามที่ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค าได้เสนอแนะ และ
จะได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมภายหลัง  ดังนั้นจึงได้มีมติในที่ประชุมในการเปลี่ยนแปลง  
แก้ไข  หรือเพิ่มเติมระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
ดังนี ้

  เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  

          งดออกเสยีง   ๑ เสียง 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอสอบถามสมาชิกสภาฯ  ในการเสนอช่ือผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประมวล
จริยธรรม  จ านวน  ๒  ท่าน  ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายบุญลือ  ลังกากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล   
เวียงพางค า  ขอเสนอ นายสงวน  ไชยสมุทร์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
เป็นคณะกรรมการประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน   
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้รับรอง      ๑. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 
ผู้รับรอง      ๒. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง -  เรียนท่านประธานสภา  กระผมนายด ารง  พนาพิทักษ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ต าบลเวียงพางค า ขอเสนอ  นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล    เวียง

พางค า  เป็นคณะกรรมการประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้รับรอง      ๑. นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
ผู้รับรอง      ๒. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล  

-  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีจึงขอสรุปมติจากที่
ประชุมสภาฯ  จึงขอประกาศรายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน   เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๕๕  
จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี ้

๑. นายสงวน  ไชยสมุทร์   
๒. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์   
 

/ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ...  



๙ 

มติท่ีประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการคัดเลือกผู้แทนจากฝ่ายสภาท้องถ่ินในการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประมวลจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน  
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ 

  เห็นชอบ    ๑๑ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   - เสียง  
  งดออกเสียง   ๑ เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑  เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  สืบเน่ือง  กรณี
การด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิงคโปร์ หมู่ท่ี ๒  
บ้านดอยงาม  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าเอ่อล้น ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๗ บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ท่ี ๒ บ้านดอย
งาม  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  ๑  ครั้งท่ี  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  เข้าระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอื่นๆ  ข้อที่  ๖.๑  ขอเรียนเชิญคุณวิษณุ  จันทร์เทพ  รอง
ประธานสภาเทศบาล  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้กล่าวช้ีแจงต่อที่
ประชุมต่อไปครับ 

นายวิษณุ  จันทร์เทพ 
รองประธานสภาฯ 

-  เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายวิษณุ  จันทร์เทพ  รองประธานสภาฯ  เป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งในระเบียบวาระที่  
๖  เรื่องอื่นๆ  ข้อที่  ๖.๑  เรื่อง  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
สืบเนื่อง  กรณีการด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
สิงคโปร์ หมู่ที่ ๒  บ้านดอยงามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าเอ่อล้น ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ ารินและหมู่ที่ 
๒ บ้านดอยงาม  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๑  
ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  นั้น  ในส่วนของการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๗  เมื่อวานนี้กระผมและคุณธนทรัพย์  
เกเย็น  รองนายกเทศมนตรี  ได้เข้าไปตรวจดูในพื้นที่บริเวณจุดบ่อพักน้ าแล้ว  ทาง
ตัวแทนของหมู่ที่  ๒  และหมู่ที่  ๗  มีข้อเสนอแนะอย่างไรขอเชิญช้ีแจงมายังที่ประชุม
ครับ  ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านดอยงามก่อนครับ 

นายนพรัตน์  สงวนศักด์ิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายนพรัตน์  สงวนศักดิ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  บ้านดอย
งาม  ตามที่มีข้อร้องเรียนกรณีดังกล่าวผมอยากให้ทางเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จัดการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านในส่วนของหมู่ที่  ๒  ข้ึนมาอีกครั้ง  เพื่อความโปร่งใส  ทั้งนี้อยาก
ขอให้ทางกองช่างเทศบาล  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ให้การอธิบายแก่ชาวบ้านให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริง  ขอบคุณครับ 

นายสมศักด์ิ  เครือสนใจ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๒ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายสมศักดิ์  เครือสนใจ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  จาก
การประชุมครั้งที่แล้วอาจจะมีการผิดพลาดหลายประการเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆ  จะไม่ขอพูด
ถึงอีก  จึงอยากจะขอให้มีการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความ 
 

/ โปร่งใสและควรจะเน้น …  



๑๐ 

โปร่งใสและควรจะเน้นให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบผลกระทบจริงๆ  เข้าร่วมประชุม  
ไม่ใช่น าประชาชนที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมเหมือนครั้งที่ผ่านมา  จึงได้เกิดปัญหา
ตามมา  ผมจึงน าเรียนเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  รองนายกเทศมนตรีฯ  จากที่
ได้รับหนังสือจากสถานีบ าบัดทุกข์ต าบลเวียงพางค า โดยนายอ านวย แก้วตาติ๊บ ก านันต าบล
เวียงพางค า  เป็นผู้ลงนาม  จากที่ทราบมาว่านายสถานีบ าบัดทุกข์  ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านทั้ง  
๑๐  หมู่บ้านเพื่อหารือกรณีนี้  และในวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๙.๐๐  น.  ทาง
หมู่บ้านห้วยน้ าริน  หมู่ที่  ๗  ก็ได้จัดการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้านข้ึน  จากมติในที่
ประชุมในหมู่บ้านไม่เห็นด้วยจ านวน  ๕๘  คน  ในการที่จะมีการแบ่งทิศทางการไหลของน้ า
ในบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่  ๗  ในกรณีจึงอยากจะให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  ได้อธิบายช้ีแจง
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๗ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗  เท่าที่ได้รับหนังสือร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
และก านันต าบลเวียงพางค า  นายสถานีบ าบัดทุกข์ต าบลเวียงพางค า  ได้เรียกประชุม
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  ๙  หมู่บ้านไปแล้วนั้น  ได้มีมติจากที่ประชุมว่าให้ทางหมู่ที่  ๗  จัดการประชุม
ประชาคมภายในหมู่บ้าน  และให้ทางหมู่ที่  ๒  จัดการประชุมประชาคมใหม่อีกครั้ง  
หลังจากนั้นทางกระผมจึงได้จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๗  ทันที  ซึ่งผมเห็นว่า
เป็นกรณีเร่งด่วน  จากการประชุมประชาคมในหมู่บ้านได้ข้อตกลงในที่ประชุม  คือ  
ประชาชนลงมติจ านวน  ๕๘  เสียง  ในการไม่เห็นชอบที่จะมีการก่อสร้างรางระบายน้ า
เพื่อที่จะมีการเปลี่ยนทิศทางของน้ า  ในรายละเอียดข้ันตอนต่อไปก็คงจะอยู่ที่การประชุม
ประชาคมของหมู่ที่  ๒  จึงขอช้ีแจงมาเพียงเท่านี้ครับ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ในการประชุมเพื่อหารือกรณีเรื่อง  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของของหมู่
ที่  ๒  และหมู่ที่  ๗ ก็คงจะยกยอดไปเนื่องจากหมู่ที่  ๒  ยังไม่ได้มีการประชุมประชาคม
ภายในหมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะในเรื่องนี้หรือไม่ครับ 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ตามระเบียบคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมวด  ๔ การประชุม  มีดังนี ้
ในข้อ ๔๔ ในการพิจารณาลงมติเรื่องใด  หากที่ประชุมเห็นว่า  เป็นเรื่อง

ส าคัญที่จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้าน  หรือเป็นเรื่องที่จะมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมู่บ้านหรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการ
อาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็ได้  
เมื่อคณะกรรมการก าหนดวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว  ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุม
ราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าประชุม 

การลงมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  เว้น
แต่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้เข้า
ประชุมประชาคมหมู่บ้านคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  และในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาดเมื่อที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านลงมติในเรื่องใดแล้วให้คณะกรรมการประกาศให้ราษฎรในหมู่บ้าน 

 
/ ทราบโดยทั่วกัน ...  



๑๑ 

ทราบโดยทั่วกัน  และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องนั้น  ๆ ทั้งนี้  
มติประชาคมต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการ  พร้อมทั้งแจ้งให้
นายอ าเภอและราษฎรทราบโดยทั่วกัน   

ข้อ ๔๕ ราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคน
อาจลงลายมือช่ือท าหนังสือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์
สาธารณะของหมู่บ้านต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาในคณะกรรมการก็ได้  และ
คณะกรรมการจะต้องน าเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในคราวต่อไป ข้อ ๔๖ 
เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการประชุมตามหมวดน้ี หรือกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในหมวดน้ี  
ให้ประธานกรรมการหมู่บ้านน าข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึนเสนอต่อนายอ าเภอเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุดและให้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
-  ในส่วนของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  นายกเทศมนตรีฯ  ก็ได้ด าเนินการตอบข้อซักถาม
ไปเมื่อการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา  เพราะฉะนั้นแล้วหากมีการปรับปรุงประมวล
จริยธรรมครบถ้วนถูกต้องแล้วก็จะมีการจัดท าเป็นรูปเล่มแจกต่อไป  ในประมวล
จริยธรรมฯ  

ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมือง ท้องถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่าง   
สม่ าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และรีบหาทาง
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ   

ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งที่เราต้องได้มาฝากย้ าในสถานภาพของท่านให้
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมต่อไป  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายข้อที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา  กรณีของหมู่บ้านอย่างกรณีของหมู่ที่  ๗  ได้ประสานกับ
รองนายกฯ  เกี่ยวกับการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านจะจัดได้ไหมตามระเบียบของ
หมู่บ้าน  แต่ว่าจัดประชุมได้สมมุติว่ามติของหมู่บ้านอย่างหมู่ที่  ๗  เป็นต้นทางของน้ า  
แต่หมู่ที่  ๒  จะก่อสร้างรางระบายน้ าแต่มติที่ประชุมของหมู่ที่  ๗  กลับไม่เห็นชอบให้ท า  
เราต้องมีทางออกในเมื่อองค์กรของกรรมการหมู่บ้าน  ท่านต้องน าปัญหามาแก้ไขอย่างไร
มันก็ตกอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ดี  หากเทศบาลจะเข้าไปด าเนินการก่อสร้างให้ท่านก็ไม่ได้อยู่ดีก็
ต้องรอมติของหมู่บ้านทั้งสองฝ่าย  ดังนั้นประเด็นที่นายกเทศมนตรีฯ  ได้มีการโอนงบฯ  
เงินเหลือจ่ายไปสมทบโครงการที่หมู่ที่  ๒  เสนอมานั้นโครงการเดิมก็จะมีการก่อสร้างราง
ระบายต่อไปจนถึงห้วยของหมู่ที่  ๒  จะไปบรรจบที่ของชาวบ้านไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยน
ทางน้ าตัดโครงการลงเมื่อเสนอโครงการไปแล้วมติของหมู่บ้านยังไม่ลงตัว  นายกฯ  จึง
ต้องชะลอโครงการไว้ก่อน  โดยน ามาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภา  แล้วต่อไปจะมี
วิธีการอย่างไรในเมื่อหมู่ที่  ๗  มีมติไม่เห็นชอบแล้วทางสภาจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร  
เพราะเราจะชอบใช้มติของสภา  จึงอยากจะให้ขอมติของที่หมู่บ้านเป็นฉันทานุมัติหากยก
มือเห็นชอบแข่งกันในสภาก็เป็นเรื่องขัดแย้งกันต่อไปเรื่อยๆ  จะเป็นเรื่องแพ้หรือชนะ แต่
ถ้าเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลและหาทางออกว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่  อย่างไร
แล้วก็ขอฝากทางหมู่บ้าน  ท่านสามารถจัดการประชุมได้หากหมู่ที่  ๒  พร้อมเมื่อใดก็แจ้ง
มาทางนายกเทศมนตรีฯ  และที่ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ส าเนาเรื่องจากสถานีบ าบัดทุกข์ก็เพื่อ
อยากให้ทางก านันเข้ามาแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านก่อน  ตามระเบียบการประชุมของ
กรรมการหมู่บ้านที่ปกครองท้องที่ถือไว้นี้จะมีข้อท้ายๆ  ที่กล่าวไว้ว่าต้องให้ปลัดอ าเภอผู้
ประสานงานประจ าต าบลเรียกหมู่บ้านที่มีข้อพิพาท   

/ ดังนั้นเทศบาลจึงต้อง … 



๑๒ 

ดังนั้นเทศบาลจึงต้องส่งเรื่องให้นายอ าเภอมอบหมายให้ปลัดอ าเภอเป็น
ผู้ด าเนินการ  เทศบาลมีงบด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแต่ว่าด าเนินการไม่ได้
ต้องรับฟังความเห็นจากมติที่ประชุมของหมู่บ้าน รวมไปถึงการจัดท าแผนพัฒนาของ
หมู่บ้านก็ยังต้องรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน  ให้ท่านประธานสภา
พิจารณาด าเนินการรับฟังความเห็นจากสมาชิกสภามาประกอบการพิจารณากับของ
หมู่บ้าน  เมื่อทางอ าเภอเรียกประชุมด้วยเพื่อจะน าข้อมูลมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันต่อไป 

นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๗ 

-  ในส่วนของการประชุมประชาคมของหมู่บ้านห้วยน้ ารินหมู่ที่  ๗  ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญ  ในวันน้ันก่อนที่หมู่บ้านจะมีการประชุมได้แจ้งมายังส านักปลัดเทศบาล  เพราะผม
เห็นว่าการที่เราจะประชุมครั้งนี้  หากมีมติจากชาวบ้านไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าน่าจะมี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้ามาเป็นตัวกลางเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้  เพราะหากจะมี
การแก้ไขรูปแบบการก่อสร้างอย่างไรจะได้พูดในที่ประชุมได้เลยช้ีแจงให้ชาวบ้านเข้าใจใน
ที่ประชุม  ดังนั้นผมแจ้งไปยังส านักปลัดเทศบาลแล้วแต่ท่านไม่ไปเข้าร่วมประชุม  แต่ผม
ก็ได้แจ้งไปยังส านักงานดอยตุงขนาดส านักงานดอยตุงอยู่ไกลจากพื้นที่ของเราก็ยังส่ง
เจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมประชุม  ๓  ท่าน  เพราะผมเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญก่อนที่จะยกมือ
เห็นชอบผมอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหารือกันทุกฝ่าย  แต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลไม่
เข้าร่วมประชุมทางเจ้าหน้าที่ของส านักงานดอยตุงก็ตัดสินใจแทนอะไรไม่ได้  จึงได้
เพียงแต่เข้าร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานในที่ประชุมเท่านั้น  เมื่อมติออกมาไม่เห็นชอบ  
เป็นเช่นน้ีผมก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของลูกบ้าน  เราไม่ใช่เผด็จการหรือหัวรุนแรง  
แต่เมื่อผลการประชุมเป็นเช่นน้ีก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ผมได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมทางผมก็ได้
แจ้งท่านแล้วแต่ทางเทศบาลไม่เข้าร่วม  จึงขออธิบายให้เข้าใจเพียงเท่านี้ 

นายกิตติพงษ์ โภชนพันธ์
กรรมการชุมชนหมู่ท่ี  ๒  
บ้านดอยงาม 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมนายกิตติพงษ์  โภชนพันธ์  กรรมการชุมชนหมู่ที่  ๒  
ผมขอพูดเรื่องน้ าหลากก็ต้องยอมรับว่าหมู่ที่  ๒  หมู่ที่ ๓  หมู่ที่  ๗  และหมู่ที่  ๑๐  ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาน้ าหลากมากที่สุดในช่วงฤดูฝน  จากการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน
ครั้งที่ผ่านมาทางหมู่ที่  ๒  อาจจะมีปัญหาไปบ้าง  ไม่ใช่ว่าพวกเราจะขัดขวางแต่ผมอยากจะ
เสนอแนะในเรื่องจะแก้ไขน้ าหลากผู้ต้องประสบปัญหาก็เดือดร้อนกันทุกคน  แต่ถ้าท่านจะ
แก้ไขก็อยากให้แก้ไขตรงจุดใหญ่ก่อนคือบริเวณหน้าหมู่บ้านสิงคโปร์ตรงห้องแถวสามห้อง  
พูดง่ายๆ  ตรงที่ผมอยู่อาศัยบริเวณนั้นเปรียบเสมือนแก้มลิง  เพราะน้ าที่หลากลงมาจากเขา  
คือท่านจะแก้ตรงไหนก็ได้แต่อยากจะให้แก้พร้อมกันทั้งระบบเพราะว่าที่หน้าหมู่บ้านสิงคโปร์
จะมีบ่อพักน้ าอยู่สองบ่อ  หากไปดูจริงๆ  ไม่ใช่บ่อพักเป็นท่อพักน้ าขนาดเล็กนิดเดียว  เมื่อ
เกิดน้ าหลากก็ท่วมขังไปจนหมด  ผมได้ปรึกษาพรรคพวกที่มีอาชีพเป็นนายช่างหรือวิศวกร
จากจังหวัดอื่นที่เคยมาเที่ยวหา  ได้บอกไว้ว่าตรงนั้นแก้ไม่ยากลองขยายบ่อพักตรงนั้นให้มันมี
ขนาดใหญ่ข้ึน  และใส่ฝาตะแกรงเหล็ก  หากมีน้ าหลากจากหมู่บ้านห้วยน้ ารินก็สามารถ
รองรับได้เพียงแต่ท่านขยายท่อตรงหน้าหมู่บ้านสิงคโปร์ก่อน  ลองให้กองช่างไปพิจารณาดู  
หากจะแก้ไขก็ควรจะแก้ไขพร้อมกันหากจะไปแก้ไขตรงหมู่ที่  ๗  ก่อนทางหมู่ที่  ๒  ก็ไม่ยอม
อีก  หากแก้พร้อมกันที่เดียวผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา  ลองมาประชุมร่วมกันจริงๆ  ว่าผมได้
เสนอข้อคิดเห็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง  ผมว่าไม่อยากหากเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลกันรู้
เรื่องใครๆ  ก็ไม่อยากเดือดร้อนขอบคุณมากครับ 

/ ขอเรียนเชิญ ..  



๑๓ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองช่างกล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 

ว่าท่ี พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม - เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม ว่าที่พันตรีเทพพิทักษ์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง สว่างเต็ม  ผู้อ านวยการกองช่าง  เท่าที่ผมได้ตรวจสอบและติดตามมาตลอดในเรื่องของซอย

สิงคโปร์และเรื่องน้ าล้นบริเวณห้วยน้ าริน  ทางกองช่างได้ออกไปสอบตรวจล่าสุดกับผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  ที่พยายามจะเปลี่ยนท่อระบายน้ าที่ทางเทศบาลแม่สายเคยท าไว้มีขนาด
เล็กจนเกินไป  จากที่เคยเดินส ารวจร่องระบายน้ าบริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน  
บริเวณศาลารวมใจ  หมู่ที่  ๒  ท่อเก่าของเทศบาลแม่สายมีขนาด  ๖๐  เซนติเมตร  ซึ่งไม่
สามารถที่จะรองรับน้ าได้จะท าให้ขวางทางน้ าเวลาน้ าหลากมันจะกระเด็นและเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลของน้ าไปทางอื่น  ผมก็ได้เสนอแนวทางว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องสร้างรางระบายน้ าที่มี
ฝาปิดเพื่อที่เวลามีน้ าล้นจะได้ไม่เสียหาย  และอีกทางหนึ่งท่อระบายน้ าที่รับมาจากห้วยน้ าริน
จะทะลุไปทางห้วยน้ ารินรีสอร์ท  อาจจะตันไปแล้วก็ได้จึงเป็นเหตุท าให้น้ าระบายไม่ได้ก็ท าให้
น้ าล้นบริเวณนั้น  ที่เทศบาลออกไปตรวจดูเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงที่มันล้นตรงนั้นน้ าจะกระ
ขายไปทางทิศใดก็ได้ข้อสรุปว่าน้ าได้กระจายไปทางทิศเหนือซึ่งก็เป็นรางวีอยู่แล้วบริเวณถนน
เลียบดอยเพื่อที่จะระบายน้ า  ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับทางหมู่บ้านจะหารือกันอย่างไร  ทางเทศบาลก็
เป็นฝ่ายปฏิบัติทางกองช่างได้ออกแบบและได้ประมาณราคาไว้แล้วก่อนที่จะด าเนินการใดๆ  
ก็ขึ้นอยู่กับมติของหมู่บ้าน 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ผมว่าเท่าที่ดูจากหนังสือที่ร้องเรียนมา  ปีที่ผ่านมาน้ ามามาก  นายกเทศมนตรีฯ  คนก่อน
ได้ลาออกและมีการเลือกตั้งใหม่  เพราะฉะนั้นเป็นประเด็นที่น้ าหลากมามากเกินไปจนล้น
ถนนท าให้ชาวบ้านสัญจรล าบาก  กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเช่นเดียวกัน  ในส่วนของคุณปานทิพย์
ที่ส่งหนังสือร้องเรียนมาเท่าที่ดูจากบันทึกการประชุมของหมู่ที่  ๗  ได้ให้ความเห็นไว้ว่าน้ าที่
ไหลจากเขาผ่านห้วยน้ ารินรีสอร์ทเห็นเป็นแนวทางอย่างไรไปตัดผ่านทางเดิมหรือจะเพิ่มท่อ
เพิ่มขนาดก็ต้องหารือกันอีกครั้ง  แต่ว่าประเด็นที่เพื่อที่ไม่ให้น้ าล้นถนนห้วยน้ ารินไปถึงหมู่ที่  
๑  เป็นถนนลาดยางเป็นของทางหลวงก็จะได้แจ้งให้มาแก้ไขพื้นผิวถนนต่อไป  จึงขอฝากกอง
ช่างให้ไปถ่ายรูปรอยแตกและสภาพพื้นผิวของถนนเพื่อจะได้ประกอบการยื่นเรื่องไปยังทาง
หลวงชนบทให้มาแก้ไข  และทางสมาชิกสภาได้ก็ต้องไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป  
เพราะว่าอย่างน้อยในเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๕  นี้  ก็เป็นช่วงของการเสนอข้อบัญญัติเทศบาล  
ปี  ๒๕๕๖  รวมถึงกรณีที่หมู่ที่  ๒  ได้แนะน ามา  เพราะครั้งที่แล้วได้ประมาณการคร่าวๆ  ใน
การท าบ่อพักน้ าหากจะท าขนาดใหญ่ก็ไม่ได้เพราะท่อหลักประมาณ  ๖๐  เซนติเมตร  
อย่างไรก็จะจัดซื้อท่อใหญ่ไปเลยเพื่อที่จะเช่ือมกับท่อบริเวณศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที่  ๒  
ได้ไวข้ึน  หากท าบ่อพักใหญ่น้ าระบายในท่อ  ๖๐  เซนติเมตรก็ไม่เพียงพอจะมีปัญหาในช่วง
หน้าฝนเท่านั้น  กรณีความเห็นของสถานีบ าบัดทุกข์ต าบลเวียงพางค า  ที่บอกว่าทางหมู่ที่  
๑๐  ได้ให้ข้อคิดว่าได้วางท่อวางระบบน้ าไว้  ในเรื่องของการพิจารณาเตรียมจัดท าข้อบัญญัติ
ปี  ๒๕๕๖  ภายใน  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ต้องได้เตรียมจัดท าเทศบัญญัติ  ปี  ๒๕๕๖  
แล้ว  แนวทางแก้ไขก็จะได้ระบุในเทศบัญญัติฯ ต่อไป  ดังนั้นขอให้ประเด็นนี้ได้เร่งรัดแก้ไขจึง
ขอเสนอไว้เท่านี้ครับ 

 

/ ปัญหาภัยธรรมชาติ ...  
 



๑๔ 

 นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
 สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนน้ีก็เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่  พื้นที่ป่าก็ได้
กลายมาเป็นชุมชนเมือง เมื่อเกิดสิ่งปลูกสร้างธรรมชาติย่อมเปลี่ยนไปการไหลทางทิศทางน้ าก็
เปลี่ยนไปทั้งนี้ก็เกิดมาจากน้ ามือมนุษย์ แต่ทุกปัญหาย่อมมีทางออกขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
เพื่อการพัฒนาต าบลเวียงพางค าให้สดใสต่อไป 

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง -  ปัญหาน้ีทางออกจะเป็นอย่างไร  ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗  ได้ติดต่อมายังเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ แล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม  แสดงว่าเทศบาลยังไม่รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึน

ทั้งหมดท่านปลัดมีความเห็นอย่างไร 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในวันน้ันทางเลขานุการสภาเข้ามาพบผมพอดีผมมีธุระเข้าไปที่ตัวจังหวัดเชียงราย  ผมได้ไป
ประชุมแทนนายกเทศมนตรี  เกี่ยวกับเรื่อง ปปช.  และในวันน้ันด้วยการประสานที่
คลาดเคลื่อนทาง  รองฯ  วีรยุทธ  ได้รับแจ้งไปแล้วแต่ไม่ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  
๗  และตัวผมก็ไม่ได้รับโทรศัพท์แต่ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณสุทัศน์เมื่อวันเสาร์ผมก็ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่เพราะเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพ  คงเป็นเรื่องของการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ที่คลาดเคลื่อน  จะได้น าเรียนปัญหาต่อท่านายกเทศมนตรีต่อไปเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา  ในส่วนประเด็นที่จะแก้ไขผมขอให้ทางสภาติดตามปัญหาของเรื่องนี้
ว่าจะด าเนินการไปอย่างไร  ในปีต่อไปหากท าเทศบัญญัติก็ต้องท างบประมาณไว้รองรับ
ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนก็ให้ท่านพิจารณา  คิดว่าอีก  ๑๐  กว่าวันน้ี  ท่านนายกฯ จะ
มาถึงในอาทิตย์หน้านี้คงจะได้มาพบปะหารือกันอย่างจริงจัง 

นายนพรัตน์  สงวนศักด์ิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ 

-  เกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการในการจัดประชุมประชาคมของหมู่ที่  ๒  ทางเทศบาลจะเข้าไป
ร่วมประชาคมหมู่บ้านเมื่อใดครับ  ผมจะได้ไปประสานกับชาวบ้านต่อไป 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะประชุมวันน้ีเลยหรือไม่  ท่านรองฯ  วีรยุทธ  เห็นควรก าหนดวัน
ใดครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรี 

-  ทางผู้ใหญ่บ้านเห็นควรก าหนดวันใดก็แจ้งมายังเทศบาลได้เลยครับ 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในการประชุมเราควรจะก าหนดประเด็นให้ชัดเจนว่าจะประชุมในหัวข้อใด  เพื่อหามติใน
เรื่องใด  จะก าหนดทิศทางน้ าหรือจะแก้ไข  หรือก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนใด  เราจะหาประเด็น
ใหม่ว่าจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาการแบ่งน้ าอย่างไร  หากมีมติเห็นด้วยหรือไม่  มีผลต่อ
โครงการทันที  ดังนั้นแล้วในการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหารของเทศบาลจะเข้าร่วมประชุม
อย่างแน่นอนครับ 

นายนพรัตน์  สงวนศักด์ิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ 

-  ผมขอนัดประชุมในวันจันทร์ที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๙.๐๐  น. 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรี 

-  ขอเปลี่ยนเป็นกลางวันจะได้หรือไม่ครับ 

นายนพรัตน์  สงวนศักด์ิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ 

-  หากเป็นกลางวันชาวบ้านจะออกไปท างานไมมีใครเข้าร่วมประชุมครับ 

 

 

/ ผมเห็นเป็นเรื่องที่ส าคัญ ... 



๑๕ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรี 

-  ผมเห็นเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่อยู่ในอารมณ์และความเดือดร้อนของชาวบ้าน  จาก
การประชุมแผนในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาจะมีชาวบ้านที่ดื่มสุราและมีอารมณ์และทัศนคติที่ไม่
ดีอยู่แล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์บานปลายหรือทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายครับ 

นายนพรัตน์  สงวนศักด์ิ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๒ 

-  อย่างนั้นขอเป็นวันจันทร์ที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ขอออภัยครับผม
ติดประชุมที่อ าเภอ  ขอเป็นวันพุธที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรี 

-  วันพุธที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ตอนเช้ามีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและตอนบ่ายทาง
เทศบาลมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่าครับ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  หากได้ข้อสรุปที่แน่นอนขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  แจ้งด้วยวาจาหรือท าเป็นหนังสือ
มายังเทศบาลได้เลยครับ  มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๗ 

-  หากพูดถึงเรื่องนี้ทางหมู่ที่  ๗  ก็ได้จัดประชุมประชาคมไปแล้ว  คงเหลือแต่หมู่ที่  ๒  ที่
ต้องมีการประชุมประชาคมกันใหม่  อยากจะเสนอว่าทางเจ้าหน้าที่ท้องที่  ท้องถ่ิน  ขอให้เข้า
มามีส่วนร่วมให้เข้ามาดูพื้นที่ส ารวจหาแนวทางที่เหมาะสมให้ไปในแนวทางเดียวกัน  ไม่ใช้ว่า
หมู่บ้านห้วยน้ ารินจะไปกลั่นแกล้งมีมติไม่เห็นชอบ  แต่ผลมาจากการประชมคมหมู่บ้านซึ่ง
ขาดเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินไปให้ค าแนะน าที่ถูกต้องหรือประสานความเข้าใจให้ตรงกัน  เพราะ
ชาวบ้านห้วยน้ าริน  หมู่ที่  ๗  ได้เข้าใจว่าร่องน้ าเดิมก็ดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนทิศทางน้ าเพื่อ
อะไร  ชาวบ้านได้แสดงความเห็นแบบนี้มา  ผมในฐานะผู้น าหมู่บ้านก็ต้องรับฟังเสียงส่วน
ใหญ่ของลูกบ้าน  เพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขจริงผมเห็นว่าเปลี่ยนเป็นบล็อกตัวยูโดยท าเป็น
แนวยาวเหมือนที่เทศบาลแม่สายได้ท าไว้และเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
ด้วย  ส่วนในงบประมาณก่อสร้างทางเทศบาลต าบลเวียงพางค าคงไม่มีปัญหาเพราะทาง
นายกเทศมนตรีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกินศักยภาพหรือ
งบนอก  ขอฝากไว้เท่านี้ครับ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอสอบถามคุณอภิวัฒน์  ในส่วนของบล๊อกตัวยูท าเป็นแนวยาวระยะทางไปถึงบริเวณใด
ครับ 

นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๗ 

-  ผมเสนอให้ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูต้ังแต่หน้าบ้านนายแก้ว  วรรณโวหาร  ไปจนถึงหน้า
บ้านนายกิตติพงษ์  โภชนพันธ์   และร่องระบายน้ าเดิมปัจจุบันก็ไม่มีใครไปท าความ
สะอาดหรือดูแลประกอบกับเป็นรางระบายน้ าขนาดเล็กเมื่อมีน้ ามากจึงเกิดอุดตันของร่อง
น้ ามีหลากไหลเร็วและแรงจึงท าให้กระแสขอน้ าไหลเร็วและเปลี่ยนทิศทางไปท่วมถนน 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  อย่างไรแล้วก็คงจะต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหากันทุกฝ่าย  ขอเชิญเข้าวาระต่อไปครับ 

 ๖.๒  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเวียงพาง
ค า  ในการร่วมติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า
เพ่ิมเติม  สืบเน่ืองจากการพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ในวันอังคารท่ี  ๑๐ เดือนเมษายน  พ.ศ.
๒๕๕๕ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  วาระที่  ๖.๒  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเวียง
พางค า  ในการร่วมติดตาม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

/ เพิ่มเติมสืบเนื่องจาก ... 



๑๖ 

เพิ่มเติมสืบเนื่องจากการพิจารณาในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัย
สามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  ในวันอังคารที่  ๑๐ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕  
กรรมการมีอยู่  ๗   ฝ่ายและได้ทาบทามบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ในการ
นี้ขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์  พรมมินทร์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมต่อไปครับ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนาย
สมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมของสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  จากบันทึกการประชุมสภาฯ  ครั้งแรกเมื่อวัน
จันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  ในระเบียบวาระที่  ๖  ข้อที่  ๖.๓  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ในส่วนของคณะกรรมการการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ   มีผู้ได้รับการเสนอช่ือจากสมาชิกสภาที่คัดเลือกกันเอง  โดย
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  และ
ต่อจากนั้นได้มีการประกาศของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  โดยขออนุญาตอ่านประกาศดังนี้  
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่  
๒๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  ๑๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  และนายอ าเภอแม่สาย  อาศัยอ านาจตามค าสั่งจังหวัดเชียงราย  ที่  
๓๒๖๗/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.
๒๔๙๖  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔  วรรค  ๒   ได้เรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า     ครั้งแรก  ในวันจันทร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  
๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  
นั้น  อาศัยอ านาจของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ  ๑๐๓  ,  ๑๐๔  และ  ๑๐๕  ในการ
ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงขอแต่งตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้   

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ประกอบด้วย 

๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ             
๒. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการ             
๓. น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา      สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการ             

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๕     ลงช่ือ
นายสุค า  วินัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  หลังจากที่มีการแต่งตั้งแล้ว
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และคณะกรรมการฯ  ก็ได้คัดเลือกตัวผมเป็น
ประธานคณะกรรมการฯ  และได้ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมตั้งแต่การประชุมครั้ง
แรกจนถึงปัจจุบัน  ขอบคุณครับ 

 
/ รับทราบ ... 



๑๗ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการกิจการสภาเทศบาล  คุณบุญลือ  ลังกากาศ   ประธาน
คณะกรรมการ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายบุญลือ  
ลังกากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเป็นประธานกรรมการกิจการสภาเทศบาล  จากที่มี
การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  
๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการสภาเทศบาล  มีจ านวน  ๓  ท่าน  ดังนี้ 

คณะกรรมการกิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ประกอบด้วย 
๑. นายบุญลือ  ลังกากาศ      สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานคณะกรรมการ   
๒. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการ 
๓. น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา        สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการ   

คณะกรรมการกิจการสภาเทศบาล  จึงมีทั้งหมด  จ านวน  ๓  คน  จึงแจ้งมาเพื่อ
ทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คุณวิษณุ  จันทร์เทพ  ประธาน
คณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายวิษณุ  จันทร์เทพ 
รองประธานสภาฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายวิษณุ  
จันทร์เทพ    รองประธานสภาฯ  และเป็นประธานกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จาก
ที่มีการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  
๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  และทาบทามบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๑. นายวิษณุ  จันทร์เทพ       รองประธานสภาฯ          ประธานคณะกรรมการ   
๒. นายอ านวย  ก๋าปัญญา     สมาชิกสภาเทศบาล                  คณะกรรมการ 
๓. ร.ต.ต.ศรีทอน  เวียงโอสถ  สว. (ป) สภ.แม่สาย                   คณะกรรมการ   
๔. นายธนทรัพย์  เกเย็น       รองนายกเทศมนตรี                  คณะกรรมการ   
๕. นายพนาเวศ  อุปรี          ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านผาหมี  คณะกรรมการ   

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมีทั้งหมด  จ านวน  ๕  คน  จึง
แจ้งมาเพื่อทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ  

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร  คุณเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  
ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

 

/ เรียนประธานสภา ..  



๑๘ 

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมเชรษฐา  
ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและ
การเกษตร  จากที่มีการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  
๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  และทาบทามบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร  จ านวน  ๖  ท่าน  ดังนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจและการเกษตร ประกอบด้วย 
๑. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล     สมาชิกสภา             ประธานคณะกรรมการ   
๒. นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗    คณะกรรมการ 
๓. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์        สมาชิกสภาเทศบาล   คณะกรรมการ   
๔. นายเสาร์ค า  ค าเหลือง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔    คณะกรรมการ   
๕. นายจรัลชัย  ฤกษ์ใหญ่           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔    คณะกรรมการ   
๖. นายชาญยุทธ  รุ่งทวีพิทยากุล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔    คณะกรรมการ   

คณะกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมีทั้งหมด  จ านวน  ๖  คน  จึง
แจ้งมาเพื่อทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ  

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณสงวน  ไชยสมุทร์  ประธาน
คณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายสงวน  ไชยสมุทร์   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมนายสงวน  
ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  จากที่มีการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  
๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  และทาบทามบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จ านวน  ๓  ท่าน  ดังนี้ 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประกอบด้วย 
๑. นายสงวน   ไชยสมุทร์  เป็นประธานคณะกรรมการ   
๒. นายเสริมจิตต์  บุญยวง  เป็นคณะกรรมการ 
๓. นายเสนีย์  นนทจักร  เป็นคณะกรรมการ   

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จึงมีทั้งหมด  จ านวน  ๓  คน  จึง
แจ้งมาเพื่อทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ  

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ           
คุณสุพรรณ์  ติยะกว้าง  ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุพรรณ์  
ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 

/ วัฒนธรรมและนันทนาการ ...  



๑๙ 

วัฒนธรรมและนันทนาการ  จากที่มีการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  
๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  และทาบทาม
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

         คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย 
๑. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง       สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานคณะกรรมการ   
๒. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์      สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการ 
๓. นายสายยุทธ์  สัมพันธสิทธ์ิ   ปธ.คกก.ชุมชน ม.๘    คณะกรรมการ 
๔. นายบุญมี  ค ามาต้ัง            ปธ.ชมรมผู้สูงอายุฯ    คณะกรรมการ 
๕. นายประพันธ์  ไชยวงค์        ผช.ผญบ.ม.๑            คณะกรรมการ   

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  จึงมี
ทั้งหมด  จ านวน  ๕  คน  จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ  

-  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คุณอ านวย  
ก๋าปัญญา  ประธานคณะกรรมการฯ  กล่าวรายงานต่อที่ประชุมครับ 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมนาย       
อ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จากที่มีการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
หนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ  และ
ทาบทามบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  จ านวน  ๑๐  ท่าน  ดังนี้ 

         คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
๑. นายอ านวย  ก๋าปัญญา      สมาชิกสภาเทศบาล        ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม    รองนายกเทศมนตรีฯ        คณะกรรมการ 
๓. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาล         คณะกรรมการ 
๔. นายอินทวน  ช่ืองาม         ประธาน อสม.ต าบลฯ       คณะกรรมการ 
๕. นายประเสริฐ  สุขเสาร์      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒   คณะกรรมการ  
๖. นายนพดล  ศรีลังกา         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔   คณะกรรมการ 
๗. นายหลง  นามสุก             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗   คณะกรรมการ 
๘. นายสมัคร  ตุ่นแก้ว           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘   คณะกรรมการ 
๙. นายนนทเดชา ทาเศรษฐ     ประธานประชาคมหมู่ที่ ๙  คณะกรรมการ 
๑๐. นางมาลี  กองสอน            ประธานชุมชน ม.๑๐        คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จึงมีทั้งหมด  
จ านวน  ๑๐  คน  จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ 

 

/ รับทราบ ... 



๒๐ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  เรียนประธานสภาฯ  กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาท้องถ่ิน    ได้ก าหนดไว้ว่า
มีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  และไม่เกิน  ๗  คน  จึงขอให้คุณอ านวย  พิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เนื่องจากปลัดเทศบาลแนะน าให้ทาบทามบุคคลภายนอกมาจึงได้ติดต่อบุคคลภายนอก
ตามที่ท่านปลัดแนะน า   

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ขอให้คุณอ านวยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  พิจารณาคัดเลือกให้เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบต้อไปคือจ านวนไม่
น้อยกว่า  ๓  คน  และไม่เกิน  ๗  คน  และบุคคลภายนอกที่ท่านได้ทาบทามมาก็สามารถ
น าไปเป็นคณะกรรมการในส่วนอื่นได้  เช่น  คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  หรือ  
คณะกรรมการพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาล   

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  สรุปแล้วคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ตกลงจะ
พิจารณาเลือกกี่ท่าน  เพราะถ้าไม่มีมติอื่นใดบันทึกรายงานการประชุมก็จะเป็น  ๑๐  ท่าน  
ตามที่คุณอ านวยเสนอมานี้ครับ  ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของการคัดเลือกคณะกรรมการร่วม
ฝ่ายสภาหรือไม่และหากต้องการคัดเลือกให้เหลือ  ๗  ท่านก็แจ้งมาด้วยว่าทั้ง  ๗  ท่านมีใคร
บ้างเพราะเวลาที่ผมตรวจรายงานการปะชุมสภาจะได้ตรวจออกมาถูกต้องครับ 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เนื่องจากผมทาบทามและมีการตอบรับมาแล้วผมก็ล าบากใจในการที่จะคัดบุคคลภายนอก
เหล่าน้ีออกเป็นอย่างมากครับ 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  เนื่องคุณวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม  มีต าแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งเป็นบุคคลภายใน
เทศบาลฯ  อยู่แล้ว  เห็นควรพิจารณาตัดออก  ๑  ท่านครับ 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อความเหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบ  ดังนี้ 

          คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
๑. นายอ านวย  ก๋าปัญญา      สมาชิกสภาเทศบาล        ประธานคณะกรรมการ   
๒. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาล         คณะกรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  สุขเสาร์      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒   คณะกรรมการ  
๔. นายหลง  นามสุก             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗   คณะกรรมการ 
๕. นายสมัคร  ตุ่นแก้ว           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘   คณะกรรมการ 
๖. นายนนทเดชา ทาเศรษฐ     ประธานประชาคมหมู่ที่ ๙  คณะกรรมการ 
๗. นางมาลี  กองสอน            ประธานชุมชน ม.๑๐        คณะกรรมการ 
๘. นายอินทวน  ช่ืองาม         ประธาน อสม.ต าบลฯ        ที่ปรึกษา 
๙. นายนพดล  ศรีลังกา         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔    ที่ปรึกษา 

                  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน  จงึมี
ทั้งหมด  จ านวน  ๙ คน  จึงแจ้งมาเพื่อทราบครับ 

 

/ รับทราบ ... 



๒๑ 

ท่ีประชุม -  รับทราบ   

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-  เนื่องจากมีคุณนนทเดชา  ทาเศรษฐ  เป็นตัวแทนของหมู่ที่  ๙  อยู่แล้วผมจึงขอถอนตัว
ออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลงานด้านโครงสร้างพื้นฐานครับ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาลฯ  

-  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงคณะกรรมการร่วมฝ่ายสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ในฝ่ายต่างๆ  ทั้ง  ๗  ด้าน  ตามที่ประธานฝ่ายต่างๆ  ได้แจ้งมาแล้วข้างต้น 

ในวาระต่อไปขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านในต าบลเวียง
พางค า  กล่าวช้ีแจงหรือให้ค าแนะน าต่างๆ  ต่อที่ประชุมสภาต่อไป  

ประธานประชาคม / ประธานคณะกรรมการชุมชน / ประธานกองทุนเงิน
ล้าน / ผู้แทนกลุ่ม อสม. / ผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุ / ผู้แทนกลุ่มพัฒนาสตรี / ผู้แทนสมาชิก  
อปพร. / ผู้แทนศูนย์กีฬา  ในเขต ทต.เวียงพางค า  และส่วนราชการอื่นๆ  มีท่านใด
ต้องการที่จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ผมมีเรื่องแจ้งท่านประธานสภาและเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เรื่อง  
การบันทึกรายงานการประชุม  หลังจากที่มีการประชุมสภาเสร็จสิ้นแล้วขอให้ท่าน
ประธานสภาและเลขานุการสภาด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จด้วยครับ  
และน ามาให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ตรวจดูทันทีเพื่อไม่ให้มีการตก
หล่นหรือผิดพลาดเหมือนเช่นที่ผ่านมา 

ร.ต.ต.ศรีทอน  เวียงโอสถ 
สว (ป) สภ.แม่สาย 

-  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม ร.ต.ต. 
ศรีทอน  เวียงโอสถ  ต าแหน่ง  สว (ป) สภ.แม่สาย   มีเรื่องทั่วไปที่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ  ในเรื่องของการปฏิบัติงาน  ซึ่งศูนย์  ศพส.ทต.เวียงพางค า  ได้มีคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานร่วมก็ขอแจ้งในที่ประชุม  ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบล    เวียงพางค าเป็นอย่างดี  อย่างกรณีที่ก านันต าบลเวียงพางค า  
และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๘  ได้ร่วมออกตรวจกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของการตรวจ
สารเสพติดในพื้นที่  อยู่หลายครั้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณมา  ณ  
โอกาสนี้ครับ 

นายจรัลชัย  ฤกษ์ใหญ่ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๘ 

-  เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายจรัลชัย  
ฤกษ์ใหญ่  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  จากที่ได้รับส าเนาระเบียบประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  พ.ศ. ๒๕๕๓  และได้อ่านศึกษาดูถึงเนื้อหาของประมวลจริยธรรม
ในด้านต่างๆ  ก็นับว่าเป็นการดีและเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะมีการบังคับใช้โดยทั่วกัน  
เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นตัวสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
การเมือง    ฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายท้องที่  และจากที่ท่านปลัดได้อ่านค่านิยมมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง  ๙  ข้อ  หากเราท าได้ซักครึ่งหนึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อ
ชุมชนเป็นอย่างมาก  เหมือนกับค าโบราณที่ว่า  “ตัวอย่างที่ดี  มีค่ามากกว่าค าสอน”   
-  ขอแจ้งอีกเรื่องช่วงนี้มีรถบรรทุกดินเข้ามาบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๘  และมี
ชาวบ้านมาแจ้งหลายรายแล้วเกี่ยวกับดินที่หล่นบนพื้นถนนของหมู่บ้าน  ส าหรับหมู่ที่  ๘  ผม
ในนามของผู้น าหมู่บ้านก็ได้เตือนผู้ประกอบการไปหลายครั้งแล้ว  แต่ปัญหาก็ยังเกิดข้ึน
เหมือนเดิมผมจึงอยากให้ทางฝ่ายบริหารของเทศบาลท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไป
ยังผู้ประกอบการให้ทราบถึงมาตรการ  และบทลงโทษในการสร้างความเดือดร้อนให้กับ 

/ ชาวบ้านในเบื้องต้น ...  



๒๒ 

ชาวบ้านในเบื้องต้นอยากให้ผู้ประกอบการน าผ้าใบมาคลุมป้องกันเศษดินตกลงพื้นหรือล้างผิว
ถนนเมื่อมีการขนย้ายเสร็จ  และฝากไปยังพื้นที่ของหมู่อื่นๆ  ด้วย  ปัจจุบันน้ีผู้ประกอบการมี
วิธีการในการขนดินหลายรูปแบบอาทิการลักไก่ขับแอบเข้าซอกซอยของหมู่บ้านสร้างความ
เดือดร้อนและความเสียหายต่อพื้นผิวถนนเป็นอย่างมาก บางทีก็เข้าซอยหมู่ที่  ๔  มาออกหมู่
ที่  ๘  จึงขอฝากเรื่องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ 

นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

-  เมื่อวานทางผมและนายช่างเทศบาลได้ไปบริเวณหน้างานก่อสร้างได้เจอกับผู้ประกอบการก็
ได้มีการเจรจาในเบื้องต้นแล้วและได้สั่งให้คนงานเก็บกวาดล้างถนน  แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ทาง
ผู้น าหมู่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยแจ้งมายังเทศบาลเพราะผู้ประกอบการเหล่าน้ีล้วนมี
เทคนิคในการหลีกเลี่ยงความผิดอยู่เสมอครับ  

นายเสาร์ค า  ค าเหลือง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  ๔   

-  ทางหมู่ที่  ๔  ก็ประสบกับปัญหาดินหล่นเต็มพื้นถนนเช่นเดียวกันครับ  ผมเคยแจ้ง
ผู้ประกอบการให้มาท าความสะอาดถนนแล้วก็ท าแค่เพียงเอาน้ ามาฉีดพ่นๆ  เท่านั้น  มันก็ไม่
สะอาด  ก็ขอฝากทางฝ่ายบริหารเข้ามาช่วยดูแลเพราะเป็นหน้าที่ของท่านด้วย 

ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในความเป็นจริงมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่จะได้น ามาใช้กับปัญหา
ที่เกิดข้ึนน้ี  กรณี  พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕  มีโทษทั้งจ าและปรับหากมีการกระท าผิด  ขอให้ท่านผู้น าหมู่บ้านน าปัญหา
ที่เกิดข้ึนไปหารือกันในที่ประชุมของผู้น าหมู่บ้าน  และราคาค่าขนส่งดินก็จะมีการ
ปรับเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านเช่นกัน  ขอให้ท่านน าไปหารือและหา
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งเหตุน้ันอาจไม่
มีรางวัลน าแจ้งแต่ถ้าเป็นชุมชนหรือประขาชนแจ้งก็จะมีรางวัลน าแจ้งให้ท่านด้วย 
-  ผมมีประเด็นที่จะขอแจ้งในที่ประชุมอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่ค้างการ
ด าเนินการไว้ผมได้เรียกผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถ่ินให้เข้ามาพบ  แต่นายพัทธนเศรษภ์  ก็ไม่ได้
เข้ามาพบแต่อย่างใด  จึงฝากน าเรียนที่ประชุมในเรื่องของการท าบัตรหัวศูนย์  กรณีที่ได้รับ
การถ่ายบัตรประจ าตัว  ปลัดอ าเภอแม่สาย  ปลัดภูเบศก์  และเรื่องแรงงานต่างด้าว  ผมได้
ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลได้ไปดูระเบียบกฎหมาย  และมีประกาศเปิดเผย  หากมีการ
รับรองกันมาแต่ไม่มีการท าทะเบียนประวัติไม่มีรูปภาพ  บัตรหัวศูนย์  แต่คงไม่เกี่ยวกับ
บัตรต่างด้าว  อยากให้มีการมีสอบสวนข้อเท็จจริงเสียก่อน  หากมีการสอบสวนและท า
ประวัติแล้วก็จะได้น าเข้าสู่ระบบต่อไปเพราะว่าปัจจุบันน้ีคนมีบัตรแรงงานต่างด้าวก็ยังมี
บัตรหัวศูนย์อีกกลายเป็นปัญหาที่ต้องมีการตรวจสอบไปอีก  จึงเป็นในการท าแนวทางเป็น
ประกาศของทางหมู่บ้านที่จะเรียกมาสอบสวนเพื่อที่จะได้ข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนอยู่จริง
หรือไม่  รวมไปถึงบุคคลที่ได้บัตรแล้วก็ดีและได้แจ้งให้งานทะเบียนรายงานบุคคลที่ถ่าย
บัตรไปแล้วมีกี่คน  เพราะปี่ที่ผ่านมามีก าหนดระยะเวลาให้ท าการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ซึ่งมีจ านวนสามพันกว่ารายจึงท าให้ไม่มีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดมากนัก   
-  ในประเด็นต่อมาในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นี้   กับกิจกรรมร่วมแสดง
เจตนารมณ์ คิดดี ท าดี สู่ผู้น าเวียงพางค าคุณธรรม   เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ความซื่อตรง
ของสังคมไทย ประจ าปี ๒๕๕๕ ในกิจกรรมในวันน้ันต้องขอเรียนเชิญประชาชนชาวต าบล
เวียงพางค าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน  รูปแบบของการจัดงานก็เป็นไป
ในรูปที่สร้างจิตส านึกในการสร้างคุณธรรม คิดดี ท าดี  ต่อส่วนรวม  และมีการปลูกต้นไม้ 
 

/ ท าความดี ..  



๒๓ 

ท าความดี ลงช่ือเขียนความดี คิดดี ท าดี และแขวนหัวใจความดีบนต้นไม้แห่งความ
ดี  ด้านหน้าภาพพระ ราชกรณียกิจพระราชทานฯ  ๑๒  ภาพ  เพื่อแสดงเจตจ านงในการ
ร่วมเป็นเครือข่ายผู้น าคุณธรรม จิตอาสา  ตอนเที่ยงงดจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน-อาหาร
ว่าง  (มีน้ าด่ืม ให้บริการฟรี ตลอดงาน)  การแต่งกาย ชุดสุภาพ เน้นเสื้อสีขาว  ขอบคุณ
มากครับ 
-  ฝากไว้อีกเรื่องคือการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ทางเทศบาลได้ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจ าหมู่บ้านออกไปส ารวจและมีงบประมาณให้ไปปรับปรุง
จ านวน   ๓,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้จึงอยากจะให้ทางผู้น าหมู่บ้านเข้าร่วมปรับปรุงโดยอาจจะ
เป็นการ่วมแรงหรือบริจาคเงินเพิ่มเติมในการปรับปรุงครั้งนี้ร่วมกันครับ 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

-  ขอฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ที่จะมีการกิจกรรมในวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นี้  ซึ่ง
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรามราชินีนาถ  (สมเด็จย่า)  โดย
จะมีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชด าริและเป็นการส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จย่า  โดยจะจัดกิจกรรม  ณ  ศูนย์ไฟป่าหมู่ที่  ๗  ที่เราได้เคยไปปลูกป่า
กันเมื่อครั้งที่ผ่านมาซึ่งทางเทศบาลจะมีการมองหญ้าแฝกให้กับพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่หมู่ที่  ๖  
หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๑๐  และบริเวณบ้านเก้าหลังซึ่งเราได้ท ากิจกรรมเมื่อปีที่แล้ว  การแต่งกาย
จะสวมเสื้อสีเทาหรือไม่มีก็ได้ค่ะเพียงแต่ขอให้ท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน  ใน
วันดังกล่าวก็ได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทนิ่มซี่เส็ง  สาขาป่าเหมือด  ในการสนับสนุนน้ า
ดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แต่ในเรื่องอาหารกลางวันก็คงต้องงดไปก่อนเพราะใช้เวลาในการ
จัดกิจกรรมไม่นานเพราะเสร็จก่อนเที่ยงและเป็นกิจกรรมที่ใช้จิตอาสาและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จย่า 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล  

-  บัดน้ี เราก็ได้ด าเนินการประชุมสภาฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภา
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  และ
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้กรุณา
สละเวลามาร่วมประชุมในวันน้ีเป็นอย่างสูง ผมขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 
 

   (ลงช่ือ)  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง      ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 

 

 

 

 



๒๔ 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า ถูกต้อง 

เมื่อวันท่ี    ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๕         
 

 
      (ลงช่ือ)  นายสมศักดิ์  พรมมินทร ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

(นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ) นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
      (ลงช่ือ)  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยวิสามัญ ท่ี  ๑ ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี   ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  
ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 
 

(ลงช่ือ)  นายสุค า   วินัน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายสุค า   วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

 


